



**การบริหารการคลังเพื่อเตรียมรับการตรวจสอบจาก สตง.**

**วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร**

**โดย ดร.ธีร์ ภวังคนันท์**

**รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน**



# •ความเป็นมาของการเตรียมรับการตรวจสอบจาก สตง.

- ❖ การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 2563 และ 2564 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่รองรับงบการเงิน เนื่องจากข้อผิดพลาดทางบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งปัญหาเกิดจากหน่วยงานในสังกัดมีจำนวนมาก และวงเงินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณสูงมากกว่าหน่วยงานอื่น ๆ ทำให้การปรับปรุงแก้ไขรายการบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้องทั้งหมดจึงเป็นไปได้ยาก
- ❖ การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะดำเนินการตรวจสอบโดยมุ่งเน้น 3 มิติหลัก (จากทั้งหมด 7 มิติ) ประกอบด้วย การตรวจสอบทางการเงิน บัญชี (FA), การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (CA) และการตรวจสอบการดำเนินงาน (PA) โดยมีเป้าหมายหลักที่จะดำเนินการตรวจสอบในด้านแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของหน่วยงานในสังกัด แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา และการรับรู้เงินรายได้สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ New GFMS Thai ทั้งแนวปฏิบัติในทางบัญชีเพื่อแสดงรายการเคลื่อนไหวในเอกสารประกอบงบการเงิน



# •ความเป็นมาของการเตรียมรับการตรวจสอบจาก สตง. (ต่อ)

- ❖ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา มีการปฏิบัติไม่สอดคล้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เช่น การรับเงินจากการทำกิจกรรมการทอดผ้าป่าการศึกษา ฯลฯ รวมถึงการรับรู้เงินรายได้สถานศึกษา ตลอดจนการรับรู้สินทรัพย์ของโรงเรียน ไม่ได้นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ New GFMS Thai
- ❖ การขอเข้าตรวจสอบขั้นตอนกระบวนการรับเงิน การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายเงินรายการเงินอุดหนุนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รายงานต่อคณะรัฐมนตรีถึงผลกระทบจากปัญหาการกระทำทุจริตการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างในระดับประเทศ และสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาการรั่วไหลของงบประมาณเงินอุดหนุนที่เกิดจากการกระทำทุจริตในหลายขั้นตอน และเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบตามมาตรการดังกล่าว โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะขอดำเนินการออกหนังสือแจ้งเพิ่มเติมเรื่องขอรหัสการเข้าถึงข้อมูลเพื่อเข้าตรวจสอบระบบรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน



สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะประเมินผลความก้าวหน้า  
ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดทางบัญชี  
และจะรับรองงบการเงินให้แก่  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หากสามารถดำเนินการปรับปรุงบัญชีได้ตามเกณฑ์

